



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THANH TÂM

Chiều ngày 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu 3; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

10 năm qua, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 28. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ huy trong hoạt động KVPT được giữ vững.

Tốc độ phát triển kinh tế đạt khá so với các địa phương trong khu vực, đáp ứng yêu cầu hiện tại và khi có chiến tranh xảy ra. Các tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường và củng cố; niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ được nâng lên, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết

(Xem tiếp trang 4)  
**TẮT ĐẠT**

### ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

### Kiểm tra tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản tại Tiên Hải



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long.

Sáng ngày 12/9, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản tại huyện Tiên Hải. Cùng đi có các đồng chí: Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (xã Nam Thịnh); Công ty TNHH Thủy hải sản Tiên Thành (xã Đông Minh) và Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long (xã Nam Cường). Sau khi nghe các doanh nghiệp báo cáo tình hình đầu tư và phát triển nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản,

(Xem tiếp trang 4)  
**KHẮC ĐUẤN**

### Sáp nhập 111 trường mầm non, tiểu học, THCS

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, toàn tỉnh đã sáp nhập 111 trường mầm non, tiểu học, THCS thành 56 trường mầm non, trường tiểu học và trường phổ thông hai cấp học. Trong đó, huyện Đông Hưng sáp nhập Trường Tiểu học và Trường THCS Minh Châu thành 1 trường phổ thông hai cấp học. Huyện Thái Thụy sáp nhập 2 trường mầm non thành 1 trường mầm non; 2 trường tiểu học thành 1 trường tiểu học; 21 trường tiểu học và 21 trường THCS thành 21 trường phổ thông hai cấp học. Huyện Kiến Xương sáp nhập 2 trường mầm non thành 1 trường mầm non. Huyện Quỳnh Phụ sáp nhập 2 trường mầm non thành 1 trường mầm non; 4 trường tiểu học thành 2 trường tiểu học; 13 trường tiểu học và 13 trường THCS thành 13 trường phổ thông hai cấp học. Huyện Hưng Hà sáp nhập 2 trường mầm non thành 1 trường mầm non; 6 trường tiểu học thành 3 trường tiểu học; 2 trường THCS thành 1 trường THCS; 10 trường tiểu học và 9 trường THCS (tách 1 trường THCS liên xã thành 2 trường THCS và sáp nhập với 2 trường tiểu học trên cùng địa bàn) thành 10 trường phổ thông hai cấp học.

Trong thời gian tới, việc sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW.

**ANH ĐÀO**

### KIẾN XƯƠNG Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sáng ngày 12/9, huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho đội ngũ lãnh đạo thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản hướng dẫn của trung ương và của tỉnh về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó, đối tượng rà soát gồm toàn bộ số hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay đang quản lý và các gia đình gặp rủi ro, có hoàn cảnh khó khăn qua sàng lọc phiếu A. Các địa phương tổ chức rà soát phải thực hiện qua 7 bước như lập danh sách, phân loại hộ gia đình, họp dân, niêm yết công khai danh sách, xin ý kiến thẩm định... Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ thôn, xóm, trực tiếp đến từng hộ, bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và người dân nhằm xác định đúng đối tượng, không bỏ sót, phân ánh đúng thực trạng đời sống người dân.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như các tiêu chí, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện trong thời gian tới.

**THU THỦY**

### Giúp đỡ 4.120 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh chú trọng. Trong dịp hè năm 2018, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã giúp đỡ 4.120 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 120 lớp tập bơi miễn phí cho 3.350 thanh thiếu nhi; 250 buổi dạy tiếng Anh, tin học miễn phí cho 3.210 lượt thanh thiếu nhi; tặng 35 gói học tập trị giá 28 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 32 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng trị giá 215 triệu đồng. Hoạt động chăm lo, động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm, triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã hỗ trợ, tiếp sức cho 950 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tới trường. Những hoạt động này đã tạo một mùa hè vui tươi, bổ ích, động viên các em trước khi bước vào năm học mới.

**KUẨN PHƯƠNG**

### NGÀNH NGÂN HÀNG Duy trì ổn định cơ chế lãi suất

Từ đầu năm đến nay, ngành Ngân hàng luôn duy trì ổn định cơ chế lãi suất, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng cả khi vay vốn lẫn khi gửi tiền. Đối với lãi suất huy động VNĐ, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai tại các điểm giao dịch, phổ biến ở mức 0,8 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 5,5 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và 6,5 - 7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng. Về lãi suất cho vay, các TCTD duy trì phổ biến ở mức 7 - 9%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 9,5 - 11%/năm đối với cho vay trung hạn, dài hạn; riêng cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay ở mức 6,5%/năm đối với các ngân hàng và 7,5%/năm đối với các quỹ tín dụng nhân dân.

Việc ổn định cơ chế lãi suất của các TCTD trên địa bàn tỉnh đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay trong toàn ngành. Đến ngày 31/8, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 60.590 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 31/12/2017, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2017; tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh ước đạt 49.400 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm 31/12/2017, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2017.

**MINH HƯƠNG**

### VŨ THƯ Hội thảo nhân rộng mô hình trồng dâu lai mới và nuôi tằm con tập trung

Huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội thảo mô hình trồng dâu lai mới và nuôi tằm con tập trung do Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ trung ương xây dựng thí điểm tại xã Hồng Phong.

Qua khảo nghiệm, giống dâu lai VH15 sinh trưởng, phát triển tốt, đề kháng với nhiều loại sâu bệnh, chống chịu được hạn, úng, lá dày, năng suất cao. Đặc biệt, nuôi tằm con tập trung rất hiệu quả. Trung bình một năm mỗi hộ nuôi tằm con quay vòng từ 7 - 9 lứa, quy mô từ 40 - 50 vòng trứng/lứa, cung cấp đủ cho khoảng 50 hộ nuôi tằm lớn. Hộ nuôi tằm lớn chỉ cần nuôi từ 10 - 12 ngày là có kén bán nên mang lại hiệu quả rõ rệt. Sau khi tham quan thực tế, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả. Hội thảo cũng giới thiệu một số giống mới được Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ trung ương nghiên cứu như giống dâu tam bội thể trắng hom và trắng hạt, giống tằm dâu lưỡng hệ, lai đa hệ kén vàng và giống tằm sản...

**THU HIỀN**  
(Đài TTTH Vũ Thư)

## HƯNG HÀ Quyết liệt giải phóng mặt bằng

(Xem trang 2)



Đơn vị thi công sẵn sàng phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

## Dân vận khéo thúc đẩy phong trào thanh niên

(Xem trang 3)

Đoạn đường thôn Đồng Tĩnh, xã Thái Dương (Thái Thụy) được bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới với sự hỗ trợ một phần kinh phí từ các cấp bộ đoàn.

